



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย

เรื่อง เผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผน การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ โดยหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจสอบดูได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

ดังนั้น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย จึงเผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจในทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐

(นายอนรรค์ วาทนเสรี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมถาวรรวมใจ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายยอนร์ วาทนเสรี	ประธานสภา อบต.
๒	นายธวัช สุขสว่าง	รองประธานสภา อบต.
๓	นายธนโชติ จิรบัตตติย์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑
๔	นายสุพจน์ ชัยภูมิ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑
๕	นายวลาทุทย์ เปาเลี้ยง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
๖	นายสินธุ์ สอาดเยี่ยม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
๗	นายสุเทพ พิสุทธิไพศาล	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓
๘	นายชำนาญ เปลียนศรี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓
๙	นายสมชาย คุ่มตัว	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔
๑๐	นายมนตรี แก้วเกิด	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔
๑๑	นายสนธยา ชิมเจริญ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕
๑๒	นายสมเกียรติ กุฑ์ทรัพย์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕
๑๓	นายนิรุจน์ เสงประเสริฐ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖
๑๔	นายปราโมทย์ ทองศรี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖
๑๕	นางทัศนดา ดาวทอง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗
๑๖	นางสิริมา ไชยอนุกุล	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗
๑๗	นายมนตรี ไชยภูมิสกุล	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘
๑๘	นายสรศักดิ์ กล้าโหมด	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙
๑๙	นายอดิพันธ์ นิชราวิสุทธิ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙
๒๐	นายถาวร ชินผา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐
๒๑	นายจุมพล กลีบเมฆ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑
๒๒	นายกระจำง ประมูล	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑
๒๓	นายสง่า อภินันทกุล	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒
๒๔	นายสุรพล ทองอยู่อ่วม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายบุญฤทธิ์ โจษรค์นุสนธิ์	นายก อบต.แพงพวย
๒	นายศุภณัฐ บุญนิยม	รองนายก อบต.แพงพวย
๓	นายประวิทย์ กลัดนวม	เลขานุการนายก อบต.แพงพวย
๔	นางธัญพร คงคาหลวง	รองปลัด อบต.แพงพวย
๕	นายสุรียา กัลยาหลง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๖	นางบุญรักษา โตชู	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
๗	นายวิโรจน์ พุ่มสวัสดิ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน
๘	นายสมมาตร สุวรรณประเสริฐ	เจ้าพนักงานงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
๙	นางสาวจิตาภา ปศุณิชนันท์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑๐	นายทินกร ทรงเจริญ	เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน
๑๒	นางสาวอ้อมจันทร์ เพ็ชรเย็น	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๓	นายชาคริต ธีระประวัติ	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
๑๔	นางสาวธนพรรณ เสียมพลัด	ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
๑๕	นายศราวุธ ยนปลัดยศ	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
๑๖	นางสาวมาลัย บรรจงแสง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เริ่มประชุม

เวลา ๑๓.๐๐ น.

เลขานุการสภา อบต.

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย ได้เวลากำหนดเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ขณะนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย เข้าครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมเพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป

ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

ประธานสภา อบต.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย ณ บัดนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานสภา อบต.

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วันนี้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย มาประชุม เพื่อพิจารณาข้อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย ซึ่งจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภา อบต.

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย ได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นั้น ขอให้ท่านสมาชิกฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมตามที่ได้แจกให้ทุกท่านและหากมีสมาชิกฯ ท่านใดสงสัย หรือต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถ้าไม่มีการแก้ไข ขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ที่ประชุม

มติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑

ประธานสภา อบต.

การประชุมในระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวยชี้แจงระเบียบต่อไป

เลขานุการสภา อบต.

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี”

ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงในส่วนของรายละเอียด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี

จุดมุ่งหมายสำคัญของการประเมินแผนพัฒนาสามปีนั้น คือการประเมินว่ามีการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไร เพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาได้ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมติฐานในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป

๑. การติดตามและประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย โดยตรวจสอบติดตามและประเมินผลก่อนดำเนินการโครงการว่าคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ ทั้งในขณะดำเนินการตามโครงการเพื่อปรับปรุงแก้ไขทันที่ และหลังสิ้นสุดโครงการเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินว่าโครงการประสบความสำเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่ได้ผลผลิตตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่าของผลการดำเนินงานเพื่อตัดสินใจว่าจะขยายปรับปรุงหรือสิ้นสุด หรือดำเนินการต่อเนื่องในปีต่อไป

๒. การจัดทำระบบฐานข้อมูลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ในแต่ละปีให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นจริง โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย

โครงการ/กิจกรรมประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รายงานและสรุปได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การดำเนินงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จำนวนโครงการทั้งหมด ๗ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน ๔ โครงการ (หน้า ๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การดำเนินงานด้านคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณค่าทางสังคม จำนวนโครงการทั้งหมด ๔๙ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๒ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน ๓๕ โครงการ (หน้า ๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การดำเนินงานด้านการเกษตร การลงทุน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนโครงการทั้งหมด ๘ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน ๕ โครงการ (หน้า ๑๕)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การดำเนินงานด้านการบริการประชาชน การเพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จำนวนโครงการทั้งหมด ๑๒ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน ๘ โครงการ (หน้า ๑๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน จำนวนโครงการทั้งหมด ๗ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน ๕ โครงการ (หน้า ๑๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การดำเนินงานด้านระบบการบริหาร และการจัดการด้านเศรษฐกิจ จำนวนโครงการทั้งหมด ๒ โครงการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน ๒ โครงการ (หน้า ๑๙)

ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

เกณฑ์การพิจารณา สรุปรูปข้อมูลปัญหาพร้อมทั้งนำไปพิจารณาร่วมกับข้อมูลอื่นๆ ก่อนหน้านี้ เพื่อนำไปอธิบายถึงสาเหตุที่การดำเนินงานไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด ตลอดจนเป็นข้อมูลสำหรับที่จะใช้ในการปรับปรุงแก้ไขให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

พิจารณาแล้ว พบว่า ในช่วง ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวยมีการดำเนินการเป็นเพียงบางส่วนจำนวน ๒๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๓ ของโครงการทั้งหมด และอยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๖ โครงการ ยังเหลืออีก ๕๙ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๖๙.๔๑ ของโครงการทั้งหมดที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในการเบิกจ่ายเงินตามโครงการต่างๆ ยังมีความล่าช้า และบางโครงการยังต้องรองบประมาณ ซึ่งคณะกรรมการได้แจ้งให้หน่วยงานเบิกจ่ายรีบดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จทันภายในเดือนกันยายน

ประธานสภา อบต.

ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจง มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวยท่านใด มีข้อสงสัยหรือข้อซักถามใดหรือไม่

ในเมื่อที่ประชุมไม่มีข้อสงสัยหรือข้อซักถามแล้ว ผมจึงขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบต่อไป

ที่ประชุม

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย อยู่ในห้องประชุมสภา จำนวน ๒๔ ท่าน และที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวยมีมติเห็นชอบรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ ดังนี้

เห็นชอบ	จำนวน	๒๓	เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง

คือ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง พิจารณาเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดทำบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี

ประธานสภา อบต.

ต่อไปเป็นการประชุมในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณาเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดทำบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวยชี้แจงระเบียบต่อไป

นายก อบต.

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อหารือร่วมกันในการกำหนดแนวทางการจัดทำบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่วมกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมร่างบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี เพื่อให้การขับเคลื่อนการ บูรณาการร่วมกันในรูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรีเกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน ในการนี้ได้้องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย จึงเสนอร่างบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดทำบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี มาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวยได้ให้ความเห็นชอบ และจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประธานสภา อบต.

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย ได้ชี้แจงเกี่ยวกับร่างบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดทำบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ซึ่งเอกสารรายละเอียดตามที่ได้แจ้งให้สมาชิกทุกท่านแล้วนั้น ขอให้สมาชิกทุกท่านพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดทำบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี

ไม่ทราบว่ามีสมาชิก ท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามแล้ว ขอมติจากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย ให้ความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดทำบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรีด้วย ถ้าเห็นชอบให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย ยกมือขึ้น

ที่ประชุม

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย อยู่ในห้องประชุมสภาจำนวน ๒๔ ท่าน และที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวยมีมติเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดทำบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี คือ

เห็นชอบ	จำนวน	๒๓	เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง

คือ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง การขออนุมัติทำลายแท็งก์น้ำประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๙ ตำบลแพงพวย

ประธานสภา อบต.

ต่อไปเป็นการประชุมในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง การขออนุมัติทำลายแท็งก์น้ำประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๙ ตำบลแพงพวย ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวยชี้แจงต่อไป

นายก อบต.

เนื่องจากกองช่าง ดำเนินการสำรวจแท็งก์น้ำประปาในพื้นที่ตำบลแพงพวย พบว่า มีแท็งก์น้ำประปาหมู่บ้านที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้แล้ว ซึ่งแท็งก์น้ำประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๙ อยู่บริเวณที่ดินของคุณประทีป ไชยภูมิสกุล เป็นแท็งก์น้ำที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้แล้ว และหากปล่อยทิ้งไว้อาจจะพังลงมาทำให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนใกล้เคียงได้ ซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย การทำลายหรือการทุบจะต้องผ่านการอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย จึงเสนอมาเพื่อขออนุมัติทำลายแท็งก์น้ำประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๙ ตำบลแพงพวยต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย

ประธานสภา อบต.

ตามที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการขออนุมัติทำลายแท็งก์น้ำประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๙ ตำบลแพงพวย ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามแล้ว ขอมติจากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย ให้ความเห็นชอบอนุมัติทำลายแท็งก์น้ำประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๙ ตำบลแพงพวยด้วย

ที่ประชุม

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย อยู่ในห้องประชุมสภาฯ จำนวน ๒๔ ท่าน และที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย มีมติเห็นชอบอนุมัติทำลายแท็งก์น้ำประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๙ ตำบลแพงพวย คือ

เห็นชอบ	จำนวน	๒๓	เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง

คือ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย

ประธานสภา อบต.

สำหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา อบต.

ขอปิดประชุม

ปิดประชุม

เวลา ๑๕.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จตุรายนการประชุม

(นางธัญพร คงคาหลวง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสินธุ์ สอาดเอี่ยม)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย หมู่ที่ ๒

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางทัศนดา ดาวทอง)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย หมู่ที่ ๗

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายจุมพล กลีบเมฆ)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย หมู่ที่ ๑๑

(ลงชื่อ)



ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายยอนร์ วาทนเสรี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย